





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

9 มกราคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>การประชุมผู้บริหารระดับสูง สร.ครั้งที่ 1/2568</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน, hfocus, isranews, thansettakij, newtv, thailandplus, bangkokbiznews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งมีนายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สร. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. และคณะผู้บริหารระดับสูง สร. เข้าร่วม ว่า ได้ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มีผู้เรียนรู้การนั้บคาร์บแล้ว 11,807,264 คน แบ่งเป็น อสม. 1,072,719 คน และประชาชน 10,734,545 คน ในปี 2568 ตั้งเป้าให้ถึง 50 ล้านคน นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบจัดของขวัญให้ประชาชนต่อเนื่อง ทั้งวันเด็ก รักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเด็กแรกเกิด - 18 ปี วันผู้สูงอายุ ผ่าตัดต่อกระดูกกว่า 150,000 ดวง ปลูกถ่ายกระจกตา 1,500 ดวง ใส่ฟันเทียม 45,000 ราย วันมะเร็งโลก ผ่าตัด มะเร็งด้วยหุ่นยนต์ 100 ราย วันงดสูบบุหรี่โลก เพิ่มเข้าถึงยาช่วยเลิกบุหรี่ พร้อมมอบรางวัลหน่วยงานส่งเสริม อสม.บันทึกผล นั้บคาร์บครบ 100%</p> <p>- นอกจากนี้ ได้เห็นหน้าโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) ดึงเอกชนร่วมลงทุนรพ.อื่น ๆ เพิ่มจากรพ.ปลวกแดง 2 ซึ่งล่าสุดเตรียมเปิดของ ก.พ.68 ส่วนร่วมลงทุนรพ.อื่น เป็นการสร้างอาคารบริการทางการแพทย์แบบครบวงจร มีทั้งพื้นที่บริการ พื้นที่เชิงพาณิชย์ ที่จอดรถ และห้องพัก นำร่องระยะแรก 6 แห่งทุกภูมิภาค</p>	
<p><b>ยาบำบัดผู้ติดยาบ้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ TNN</p> <p>-ป.ป.ส. สร. มช. ร่วมลงนาม MOU เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของยาสำหรับรักษาผู้ป่วยจิตเวช ได้แก่ ยาโพรพิออน ยาเมอร์ เทซาปีน และยาลองแอดดิง เมทิลเฟนิเดต โดยเปรียบเทียบกับการรักษาแบบปกติ นำไปพัฒนายาบำบัดรักษาผู้ติดยาบ้า การวิจัยจะดำเนินการ 3 ปี (ธ.ค.67-พ.ย.71) หากผลการวิจัยพบว่ายามีประสิทธิภาพ จะดำเนินการขึ้นทะเบียนและพัฒนา กระบวนการเบิกจ่ายยาให้เหมาะสม</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>สถานการณ์ฝุ่น PM2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b>เว็บไซต์ (มติชน, Hfocus, เดลินิวส์, Line today)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ว่า เป็นหน้าที่ของกรมควบคุมโรคในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ โดย สร. รับผิดชอบด้านการรักษาผู้ป่วย และร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดทำมาตรการเดิม เช่น มุ้งกันฝุ่นและห้องปลอดฝุ่นในสถานพยาบาล ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นในปีนี้งั้เริ่มขึ้น จะมีการหารือเพิ่มเติมเพื่อเตรียมการสนับสนุนในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง.</p> <p>นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สร. กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่และปัญหาฝุ่นทวีความรุนแรงมากขึ้นจนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ต้องมีการบูรณาการร่วมกันหามาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งต้องเริ่มจากต้นทางมาสู่ปลายทางอย่างมีคุณภาพ</p>	
<p><b>ตรวจเยี่ยมรพ.สตูลและรพ.ท่าแพ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สร. ตรวจเยี่ยม รพ.สตูล และ รพ.ท่าแพ เพื่อติดตามการดำเนินงานและพัฒนาการให้บริการประชาชน รพ.สตูลที่มีขนาด 186 เตียง ได้รับมาตรฐาน HA และ ISO 27001 โดยเน้นพัฒนางานบริการด้านหน้า ระบบส่งต่อ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผู้ป่วย และศูนย์ Sky Doctor เพื่อช่วยผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล ส่วน รพ.ท่าแพมี "ศูนย์มินิธัญญารักษ์" ดูแลสุขภาพแบบครบวงจร พร้อมมอบนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p><b>ชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็น”ภาครัฐูปกปิดตัวเลขเจ็บ-ตาย”ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, newtv, thaitodaynews, thaitabloid)</p> <p>- สธ. ชี้แจงถึงความแตกต่างของตัวเลขบาดเจ็บและเสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ไม่ตรงกับข้อมูลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยระบุว่าเกิดจากนิยามและแนวทางการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน โดย ศปถ. รายงานเฉพาะผู้บาดเจ็บที่นอนรักษาในรพ. ส่วน สธ. รวมถึงผู้บาดเจ็บเล็กน้อยที่รักษาแบบผู้ป่วยนอกด้วย จึงทำให้ตัวเลขแตกต่างกันอย่างมาก เช่น ศปถ. รายงานผู้บาดเจ็บ 2,376 ราย ขณะที่ สธ. รายงานรวมประมาณ 30,000 ราย ในส่วนผู้เสียชีวิต ศปถ. รายงานเฉพาะช่วงเวลา 00.00-24.00 น. และจะรวบรวมตัวเลขเพิ่มเติมเมื่อครบ 30 วัน ส่วน สธ. มีการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ หากสถานะผู้บาดเจ็บเปลี่ยนเป็นเสียชีวิต ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นทันที จึงเกิดความคลาดเคลื่อนในตัวเลขรายวัน สำหรับข้อมูลการดื่มแล้วขับในเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี สธ. รายงานตัวเลข 414 ราย ลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากการรณรงค์และบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้น</p>	
<p><b>ผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่รพ.สุรินทร์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.สามารถ ธิระศักดิ์ ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากผู้ป่วยที่มีภาวะพฤติกรรมรุนแรง ณ รพ.สุรินทร์ ได้พบปะกับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและญาติ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมถึงการรับฟังสรุปเหตุการณ์ดังกล่าว จาก นพ.ชวมัย สืบบุญการณ ผอ.รพ.สุรินทร์ และสรุปรายงานการจัดการด้านสุขภาพจิตจากทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์ จากนั้นเป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพฤติกรรมรุนแรง เตรียมทบทวนแผนการดูแลผู้ป่วยทั้งกลุ่มโรคทางจิตเวช กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติด เพื่อยกระดับการจากระบบป้องกัน การค้นหา การตอบสนองเหตุการณ์ต่อไป</p>	
<p><b>โรคไขหวัดนก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, Hfocus, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, Ch3)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ องค์การอนามัยโลกและนานาชาติแสดงความกังวลต่อโรคไขหวัดนกและอหิวาตกโรค สธ.จึงได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของยารักษาโอเซลทามิเวียร์และการดื่อยา รวมถึงวางแผนแนวทางการรักษาร่วมกับกรมการแพทย์ และองค์การเภสัชกรรมในการพัฒนาวัคซีน ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกยังไม่มีวัคซีนไขหวัดนกโดยตรง สำหรับการระบาด มีสัญญาณเตือนจากประเทศใกล้เคียงและตะวันตก ไทยจึงเน้นเฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน มาตรการสำคัญ ได้แก่ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ พร้อมพัฒนาการป้องกันการแพร่ระบาดในอนาคต</p> <p>- พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการ อภ. กล่าวว่า ขณะนี้ เตรียมการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดนก คาดว่าจะเริ่มในเดือนมี.ค.นี้ ใช้เวลา 2 เดือนหรือประมาณ พ.ค. ซึ่งทันสถานการณ์ช่วงเข้าฤดูฝนเดือนมิ.ย.ถึงก.ค. โดยวัคซีนที่จะผลิตเป็นสายพันธุ์ H5N2 สามารถป้องกันเชื้อสายพันธุ์ H5N1 หากในอนาคตเกิดการเปลี่ยนสายพันธุ์ระบาด สามารถปรับเปลี่ยนการผลิตได้ มีศักยภาพผลิตได้สูงถึง 5 แสนโดส การผลิตวัคซีนไขหวัดนกเป็นเพียงการเตรียมพร้อมสถานการณ์หากเกิดการระบาด ส่วนการจะฉีดหรือไม่ ฉีดให้กลุ่มใดขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรมควบคุมโรค</p> <p>- นางภาวณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการ สนอ.กทม. กล่าวว่า ได้ประสานความร่วมมือกับ สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดนกอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อม ทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข วัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ แผนปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว เฝ้าระวังหากพบมีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสาเหตุและดำเนินการป้องกันควบคุมโรค เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคจากสัตว์สู่คนได้อย่างทัน่วงที</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ห้องปฏิบัติการด้านพิษวิทยา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค ที่ศูนย์พัฒนาวิชาการ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อยกระดับคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังการรับสัมผัสสารเคมีในผู้ประกอบการอาชีพ หรือประชาชน และในอนาคตจะเป็นหน่วยงานในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และการวิจัย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพต่อไป</p>	
<p><b>แนะดูแลสุขภาพช่วงฤดูหนาว</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaitodaynews</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ห่วงประชาชนทุกกลุ่มวัยเจ็บป่วยในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะ 3 กลุ่มอาการที่มักพบบ่อย เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ อาการปวดกล้ามเนื้อ และ อาการทางผิวหนัง แนะนำสวมหน้ากากป้องกันเชื้อโรคได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร ยาปราบชมพูทวีป ยาเถาวัลย์เปรียง ยาประคบ ว่านหางจระเข้ และสมุนไพรไล่สัตว์ รสขม เปรี้ยว เผ็ดร้อน ดูแลสุขภาพช่วงฤดูหนาว</p>	
<p><b>อย. ยกร่างประกาศขวดน้ำดื่มใส่ไร้อลาก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaitodaynews , newtv</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณา ร่างประกาศปรับปรุงมาตรฐานของน้ำดื่มบรรจุขวด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะมาตรฐานเกี่ยวกับสารปนเปื้อนและประเภทของน้ำขวด พร้อมทั้งปรับแก้ไขข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการแสดงฉลากให้สามารถแสดงข้อมูลเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ชื่ออาหาร หรือตรา หรือเครื่องหมายการค้า รวมทั้งเลขสารบบอาหาร ปริมาณอาหาร และวันเดือนปีที่ผลิตหรือวันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อน แก่ผู้บริโภคบนภาชนะบรรจุ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น การปั๊มูน หรือการแกะสลัก แทนการพิมพ์ด้วยหมึก และให้แสดงข้อมูลอื่นผ่านฉลากดิจิทัล เช่น รหัสคิวอาร์บนฝา เพื่อลดปัญหาขยะจากวัสดุทำฉลาก ลดความยุ่งยากของกระบวนการรีไซเคิลพลาสติก ลดต้นทุนราคาเม็ดพลาสติกกรีไซเคิล และกระบวนการรีไซเคิลพลาสติก ตลอดจนลดโอกาสการปนเปื้อนของหมึกและกาวในเม็ดพลาสติกกรีไซเคิล โดยการปรับแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับฉลากนี้จะครอบคลุมถึงน้ำแร่ธรรมชาติและน้ำโซดาด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สอดคล้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน</p>	
<p><b>บัตรทอง</b></p> <p>1. บอร์ดสปสช.อนุมัติงบประมาณบัตรทอง ปี 2569</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, การเงินธนาคารออนไลน์, hfocus, thecoverage)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. กล่าวว่า บอร์ด สปสช. เห็นชอบข้อเสนอ งบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2569 วงเงิน 272,583.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก งบประมาณปี 2568 จำนวน 36,196.80 ล้านบาท รวมถึงเห็นชอบกรอบวงเงินสำหรับยาวัคซีน เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ตามโครงการพิเศษที่ให้เครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์จัดหาให้ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 13,617.10 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2569 รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งเน้นยกระดับการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน. ทั้งการต่อยอดนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ลดโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ จัดบริการสุขภาพเชิงรุก บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นต้น ซึ่งส่วนหนึ่งจะขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณกองทุนบัตรทองที่บอร์ด สปสช. เห็นชอบโดยตนเองเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป</p> <p>ที่ประชุมรับทราบรายงานการตรวจสอบเอกสารเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ที่หน่วยบริการเบิกไม่ถูกต้องอาจเข้าข่ายเป็นเท็จเรื่องนี้ ดำเนินการต่อเนื่องจากบอร์ดชุดที่แล้ว ซึ่งปี 2562 มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายของคลินิกและหน่วยบริการในพื้นที่ กทม. ซึ่งมีการเบิกเท็จและดำเนินการตามกฎหมายแล้ว บอร์ดชุดเดิม มีมติให้ตรวจสอบของ ปี 2560, 2561, และ 2563 เพิ่มเติมด้วย เนื่องจากเป็นกติกาเดียวกัน สปสช.ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงมารายงานให้บอร์ดทราบ คาดว่าจะมีการเรียกเงินคืนประมาณ 125 ล้านบาท และได้มอบให้ สปสช.ดำเนินการมาตรการทางกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของ สปสช.ต่อไป</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การจัดทำงบประมาณกองทุนบัตรทองปีงบประมาณ 2569 วงเงิน 272,583.32 ล้านบาท ดูแลคนไทยผู้มีสิทธิ 47.50 ล้านคน รวมถึงการสนับสนุนนโยบายด้านสุขภาพของรัฐบาล 26 รายการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>วงเงิน 21,058.58 ล้านบาท และมีสิทธิประโยชน์ใหม่ 10 รายการ วงเงิน 1,276.54 ล้านบาท ได้แก่ สายด่วนเล็กเหล่า, สายด่วนท้องไม่พร้อม/สายด่วนวัยรุ่น, ธนาคารนมแม่, วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบในเด็ก (PCV), วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี, การตรวจคัดกรองโรคระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน, การตรวจคัดกรอง Autistic disorder ด้วยเครื่องมือ TDAS, ชุดตรวจ Micro albumin ในปีสภาวะเพื่อตรวจคัดกรองติดตามโรคไตเรื้อรังและภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน, การดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ให้เข้าสู่เบาหวานระยะสงบและบริการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงกรณีบอร์ด สปสช.เห็นชอบข้อเสนองบประมาณกองทุนบัตรทองปี 2569 วงเงินรวมเงินเดือนบุคลากร 272,583.2 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 ประมาณ 19.5% ว่า แม้อบอร์ด สปสช. จะเห็นชอบข้อเสนอ งบประมาณ. แต่ต้องเสนอ ครม. และรัฐสภาพิจารณาต่อไป โดย สปสช. คำนวณงบประมาณปี2569 ตามขั้นตอน ซึ่งที่เพิ่มขึ้นมีอยู่ 3 ปัจจัย ได้แก่ 1.ต้นทุนค่าบริการ 2.ประมาณการการรักษาพยาบาลตลอดทั้งปี เพื่อหาแนวโน้มการให้บริการและนำมาจัดเตรียมงบประมาณ และ3.สิทธิประโยชน์ใหม่ๆ ที่แม้จะต้นทุนไม่สูงมากนัก แต่ช่วยให้มีการเข้าถึงบริการมากขึ้น ทั้งนี้ บอร์ด สปสช.ได้สะท้อนความกังวลถึง งบประมาณที่เพิ่มขึ้นถึง 19.5% จะเป็นภาระ งบประมาณของประเทศ อยากรู้ให้มีกลไกเพื่อศึกษาด้านการรักษาพยาบาลในระยะยาว ซึ่ง สปสช. จะนำไปพิจารณาและคาดว่าจะมีกลไกสำหรับติดตามต่อไป</p> <p><b>2. เติมน้ำ 30บาทรักษาทุกที่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.นราพงศ์ อธิ์ศรีวิภาส สสจ.สมุทรสงคราม เผย สสจ.สมุทรสงครามเตรียมความพร้อมทันทีหลังรัฐบาลประกาศนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ โดยร่วมกับหน่วยบริการในสังกัด ทั้ง รพ. 3 แห่ง และ รพ.สต. ประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการ เชิงรุกในพื้นที่ มีการลงทะเบียน Health ID แล้วประมาณ 50% ของประชากรทั้งหมด ถือได้ว่าสูงเป็นแนวหน้าของประเทศ มีร้านยาเข้าร่วมโครงการ 2 แห่ง มีบริการ Health Rider ทุกรพ. และกำลังเร่งพัฒนาระบบไอทีที่ยังไม่สมบูรณ์ 100% โดยในปี 2568 ได้รับงบประมาณสนับสนุนกว่า 50 ล้านบาท มั่นใจว่าจะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นพ.วิฑิต ชูศรียิ่ง รอง นพ.สสจ.เชียงใหม่ เผยบัตรประชาชนใบเดียวใช้บริการสถานพยาบาลทั่วจังหวัดเชียงใหม่ได้แล้ว โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มประวัติการรักษาผ่านระบบออนไลน์รองรับ มาตรการ 30 บาทรักษาทุกที่</p> <p><b>3.มะเร็งรักษาทุกที่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ยืนยัน “มะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้” ผู้ป่วยไปรักษา รพ.โรงเรียนแพทย์ได้ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว เผย ทำความเข้าใจกันแล้วกับ “UhosNet” เบิกจ่ายค่ารักษามะเร็ง พ่วงรักษาโรคอื่นกับ สปสช. ได้เลย แต่ขอทดลองระบบนี้ 3 เดือน หากได้ผลดีจะเดินหน้าต่อ</p>	
<p><b><u>‘สะเนียน’กรณีศึกษา ‘สุขภาพชุมชน’ ตัวอย่าง‘ดูแลเชิงรุก’</u></b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>-นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล รองเลขาธิการ สปสช. และ นางสาวจินตนา สันถวมเมตต์ รก.ผอ.สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ ได้นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) อบต. สะเนียน ซึ่งได้รางวัลการบริหารจัดการระดับดีเด่น สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ ปี 2567 เป็น กปท. ที่บริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาบริการด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุม โดยได้ชื่นชมการบริหารจัดการและการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสและทันเวลา แม้ว่าจะมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากถึง 8 กลุ่ม ก็สามารถดำเนินการให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกลุ่มชาติพันธุ์ เน้นการดูแลคัดกรองโรคเบาหวาน ความดัน และยังจัดทำโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ</p>	
<p><b>สิทธิรักษาพยาบาล รพท.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus, hfocus)</p> <p>- นายสรารุช สราญวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ พร้อมด้วยตัวแทนสหภาพฯ เข้าพบนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รรมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เพื่อติดตามและขอบคุณ บอร์ด สปสช.ที่เห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินงานเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของการรถไฟฯ ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตาม พ.ร.บ.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และ ร่างพ.ร.ก.กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฟ้า และบุคคลในครอบครัวใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 พ.ศ. .... เพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง รวมถึงพนักงานบ้านาญ และครอบครัวผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับบริการผู้ป่วยนอกโดยไม่ต้องสำรองจ่าย และบริการผู้ป่วยในไม่ต้องรอหนังสือรับรองการมีสิทธิจากต้นสังกัด ช่วยให้เข้าถึงบริการ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานการรถไฟฟ้า</p>	
<p><b><u>ข่าวปลอมเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus)</p> <p>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC ว่า ช่วงนี้ มีข่าวปลอมว่า มีการแพร่ระบาดของเชื้อฮิวแมนเมเตนิวโมไวรัส hMPV ผสมพันธุกับเชื้อไวรัสโควิด 19 ระบาดหนักในประเทศจีน ทำให้มีปอดอักเสบรุนแรงยิ่งขึ้น รพ.วิชัยยุทธได้ติดตามเชื้อ hMPV ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสประจำถิ่นต่อเนื่องทั้งปี ไม่พบการระบาดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน อาการส่วนใหญ่ก็ไม่หนัก และช่วงนี้กำลังอยู่ในขาลง อย่านำได้ตื่นตระหนกตกใจกับข่าวปลอมนี้</p>	
<p><b><u>โรคอ้วน</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage, lokwannee)</p> <p>- รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ นายกษมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย กล่าวว่า สถานการณ์โรคอ้วนในเด็กเพิ่มขึ้นสองเท่าเทียบกับเมื่อ 10 ปีก่อน ปัจจัยสำคัญคือการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มี น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมสูง โดยส่วนหนึ่งมาจากโฆษณาและการตลาดที่ใช้เทคนิคโน้มน้าวใจ กระตุ้นให้เด็กเกิดพฤติกรรมซื้อและบริโภคอาหารเหล่านี้มากขึ้น สมาคมฯ จึงได้ร่วมกับกรมอนามัยและภาคีสุขภาพ ยกร่างกฎหมายควบคุมการโฆษณาและการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเด็ก เพราะมีหลักฐานทางวิชาการชัดเจนว่าการใช้กฎหมายที่เข้มแข็ง ในการควบคุมการโฆษณาการตลาดอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางโภชนาการ จะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาโรคอ้วนในเด็กอย่างชัดเจน</p>	
<p><b><u>ลงนามบันทึกข้อตกลงโรคหายากในไทยระยะที่ 2</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, thecoverage )</p> <p>- เครือข่ายพันธมิตรลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมมาตรฐานการดูแลรักษาโรคหายากในประเทศไทย หรือ Rare Disease MOU ระยะที่ 2 ต่อยอดความสำเร็จจากการผนึกกำลังกันตลอด 5 ปีที่ผ่านมาของการร่วมลงนามระยะที่ 1 ที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการสนับสนุนกันและกันของกลุ่มผู้ป่วย และการส่งเสริมกรอบนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหายาก สำหรับ Rare Disease MOU ระยะ 2 นี้ มีพันธมิตรเข้าร่วมผนึกกำลัง 8 หน่วยงาน ได้แก่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ (สวพจ) มูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย และวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมผู้ป่วยโรค HAE แห่งประเทศไทย มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี ชมรมผู้ป่วยท้าวแสนปมแห่งประเทศไทย และบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด โดยบันทึกข้อตกลงฯ ระยะเวลา 3 ปีในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหายาก การยกระดับการวินิจฉัยและรักษา การพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์ และการเพิ่มเสียงจากผู้ป่วยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายโรคหายากในประเทศไทย</p>	
<p><b><u>WHO แทรกแซงนโยบายสุขภาพประเทศอื่น</u></b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebetter</p> <p>- จากกรณีโดนัลด์ ทรัมป์ วางแผนถอนตัวจาก WHO ทันทีหลังเข้ารับตำแหน่ง 20 ม.ค.68 ประเทศไทยยังคงให้ความสำคัญและเคารพบทบาทของ WHO เป็นอย่างมาก มีส่วนสำคัญให้คำปรึกษาและวางกรอบนโยบายด้านสาธารณสุข อาทิ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ไฟฟ้า แม้ในอดีต WHO จะเคยเป็นที่ยอมรับในด้านการกำหนดนโยบายสาธารณสุขระดับโลก แต่เมื่อภารกิจหลักของ WHO กำลังเบี่ยงเบนจากการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทั่วโลก กลายเป็นเครื่องมือของผู้สนับสนุนเงินทุนในการรักษาผลประโยชน์ส่วนตัว และพยายามเข้าไปแทรกแซงนโยบายของประเทศอื่นด้วยความคิดแบบอคติ บวกกับแนวทางอนุรักษ์นิยมที่ไม่ทันกับบริบทของสังคมยุคใหม่ น่าจะเป็นประเด็นให้สังคมไทยต้องเริ่มพิจารณาว่า WHO ยังคงมีความน่าเชื่อถืออยู่หรือไม่ หรือถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปแนวคิดและการทำงานของ WHO ขนานใหญ่เพื่อตอบสนองต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>เชื้อไวรัส HMPV</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thethaiger</p> <p>-องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบในมนุษย์ (HMPV) ในประเทศจีน WHO ประเมินว่าการระบาดตามฤดูกาลของเชื้อก่อโรคทางเดินหายใจมักเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวในเขตอากาศอบอุ่น การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันในหลายประเทศแถบซีกโลกเหนือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่คาดการณ์ไว้แล้ว ไม่มีความผิดปกติใดๆ WHO แนะนำให้ประชาชนในประเทศที่อยู่ในช่วงฤดูหนาว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันพื้นฐานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายและลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง</p>	
<p><b>หลายประเทศในเอเชียเตรียมออกกฎหมายควบคุมการใช้งานโซเชียลมีเดีย ตามรอยออสเตรเลีย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ news.thaiware</p> <p>-เว็บไซต์ AA ได้รายงานถึงความเคลื่อนไหวของประเทศต่าง ๆ ต่อนโยบายการควบคุมการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเยาวชนหลังจากที่ออสเตรเลียได้ออกกฎหมายในระดับเด็ดขาด ซึ่งแต่ละประเทศนั้นก็มีการตอบสนองที่แตกต่างกันออกไป</p>	